

**BÀI VIẾT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
(22/12/1944 – 22/12/2022)**



Nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam cho các em học sinh, thực hiện chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” tháng 12 và chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022).

Hôm nay, ngày 19/12/2022 trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần của nhà trường, đơn vị Trường Tiểu học An Lợi đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Hoà Lợi tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành và ý nghĩa lịch sử của Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Trường Tiểu học An Lợi hân hạnh đón tiếp sự tham dự của Đồng chí:

- 1/ Đồng chí Nguyễn Văn Út – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức.
- 2/ Đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức.
- 3/ Và 04 đồng chí thành viên Hội cựu Giáo chức phường.

Cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 400 học sinh.

Mở đầu là phần nghi thức chào cờ thật trang nghiêm, hát quốc ca thật hào hùng và khí thế quyết tâm cao luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của người Đội viên qua bài hát Đội ca cùng khẩu hiệu “Sẵn sàng”



Tập thể đơn vị thực hiện phần nghi thức chào cờ

Buổi sinh hoạt diễn ra thật trang nghiêm và đầy ý nghĩa, những truyền thống hào hùng của dân tộc, những gian lao vất vả, hi sinh anh dũng, khắc phục những khó khăn để chiến đấu, để giành độc lập cho dân tộc, cho đất nước của người lính Cụ Hồ như được tái hiện lại một cách rõ nét, thấm đẫm niềm tự hào của quá khứ hào hùng, của những tháng năm lịch sử..

Tất cả những thành viên của nhà trường, đặc biệt là các em học sinh chăm chú, tập trung theo dõi những nội dung mà Đồng chí Nguyễn Thành Trung-Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Phường truyền đạt và như cảm nhận được về quá khứ hào hùng oanh liệt của những năm tháng trường kì ấy. Giá trị thiêng liêng, ý nghĩa lớn lao mà các đồng chí mang đến cho chúng tôi không chỉ dừng lại của buổi tuyên truyền ngày hôm nay mà còn mãi, còn mãi trong trái tim của những người công dân đất Việt.



Tập thể đơn vị và các em học sinh theo dõi, lắng nghe nội dung tuyên truyền về Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Không dừng lại ở sự lắng nghe, sự tiếp thu mà các em học sinh còn có cơ hội được nêu lại những điều mình biết, những gì cảm nhận được qua việc trả lời các câu hỏi về nội dung chủ đề tuyên truyền và nhận được những phần thưởng của sự yêu thương, sự khích lệ, của sự tin tưởng mà các đồng chí Hội Cựu chiến binh dành tặng.



Hội Cựu chiến binh Phường Hoà Lợi trao phần thưởng cho các em học sinh trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu về nội dung tuyên truyền

Buổi tuyên truyền khép lại trong sự bồi hồi, cảm xúc và ý nghĩa. Thay mặt tập thể nhà trường và các em học sinh, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những báo cáo viên, những người lính Cụ Hồ đã hết lòng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ mang lại nền độc lập, hoà bình, tự do cho dân tộc, cho nhân dân và để lại những giá trị truyền thống tốt đẹp để cho những thế hệ mai sau học tập, tiếp nối, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống thiêng liêng của cả dân tộc.



Hội Cựu chiến binh phường Hoà Lạc chụp ảnh cùng tập thể nhà trường trong buổi tuyên truyền Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam